



PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
(National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.)

4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City

Telefax: (02) 8361-9260 E-mail: secretariat@pssp.org.ph

Website: www.pssp.org.ph

PRC CPD Accreditation Number: 2018-029

PROGRAMA

**IKA-48 PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG KUMPERENSIYA
TALABAN AT HUGPUNGAN: ANG GAMPANIN NG SP SA PAGTUGON SA HATING KULTURAL
22-23 Nobyembre 2024**

22 Nobyembre 2024 (Biyernes)	
8:00 – 8:45 n.u.	PAGBUBUKAS NG IKA-48 PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO <ul style="list-style-type: none">● Ritwal ng Pagbubukas● Pambungad na Pananalita (Jholyan Francis S. Fornillos)● Pagpapaliwanag ng Layunin ng Kumperensiya (Darwin C. Rungduin)● Pagpapakilala sa mga Kahalok (Glenmark B. Villanueva)
8:45 – 10:00 n.u.	Unang Plenaryong Sesyon: Pangunahing Pananalita Tungo sa Ugnayan at Buhay na May Dignidad: Ang Papel ng Sikolohiyang Pilipino sa Pagtatagpi ng mga Pagkakahati Jose Antonio R. Clemente, PhD Propesor, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman Assistant Vice President for Academic Affairs (Faculty Development), UP System
10:00 – 10:05 n.u.	Transisyon patungo sa Sabayang Sesyon
10:05 – 12:05 n.t.	Sabayang Sesyon 1 (Paglalahad ng Papel) <ul style="list-style-type: none">● 1A: Pakikibahagi at Pakikilahok● 1B: Pagdamay at Pagbangon● 1C: Kalusugang Pang-kaisipan 1● 1D: Ang Tao at Ugnayan● 1E: Impluwensya ng Pagbabago ng Klima at Ekolohikal na Emosyon: Pagsisiyasat sa mga Umuusbong na Categoryang Eko-sikolohikal (Symposium)
12:05 – 1:05 n.h.	LUNCH BREAK
1:05 – 3:05 n.h.	Sabayang Sesyon 2 (Paglalahad ng Papel) <ul style="list-style-type: none">● 2A: Kultura, Lipunan, at Pananampalataya● 2B: Sikolohiya ng Hanap-buhay● 2C: Kalusugang Pang-kaisipan 2● 2D: Kapwa● 2E: Pangkat Kalutang bilang Buhay na Dunong sa pagsisimula ng Araling Pang- isla at Pangkapuluan sa Marinduque (Symposium)
3:05 – 5:05 n.h.	Sabayang Sesyon 3 (Paglalahad ng Papel) <ul style="list-style-type: none">● 3A: Penomenolohikal na Pag-aaral● 3B: Pagpapakahulugan sa mga Konsepto● 3C: Kwento at Salaysay● 3D: Hating Kultural● 3E: Kultural na Lapit sa Pag-aaral ng Karanasan ng mga Pilipino (Symposium)
23 Nobyembre 2024 (Sabado)	
8:30 – 8:45 n.u.	Ritwal
8:45 – 10:00 n.u.	Ikalawang Plenaryong Sesyon Pagpapatibay ng Inklusibong Edukasyon: Ang Papel ng Sikolohiyang Pilipino sa Pagharap sa Kultural na Hati Zhanina U. Custodio, PhD, LPT, RPm Kawaksing Propesor, Pamantasang Normal ng Pilipinas
10:00 – 10:05 n.u.	Transisyon patungo sa Sabayang Sesyon

23 Nobyembre 2024 (Sabado)	
10:05 – 12:05 n.t.	Sabayang Sesyon 4 (Paglalahad ng Papel) <ul style="list-style-type: none"> ● 4A: Pagpapatawad at Ginhawa ● 4B: Sekswalidad at Uri ng Pamumuhay ● 4C: Usaping Pamilya at Mga Karanasan ● 4D: Ang Sikolohiya Bilang Instrumento Tungo sa Katarungang Panlipunan (Symposium) ● 4E: Sikolohiyang Pilipino (SP) ng Pagpapakatao: Mga Panimulang Kaisipan at Pag-aaral (Symposium)
12:05 – 1:05 n.h.	LUNCH BREAK
1:05 – 1:30 n.h.	Pulong ng Kasapian
1:30 – 1:35 n.h.	Transisyon patungo sa Sabayang Sesyon
1:35 – 3:35 n.h.	Sabayang Sesyon 5 (Paglalahad ng Papel) <ul style="list-style-type: none"> ● 5A: Pagsasalin at Panukat ● 5B: Transisyong Buhay ● 5C: Kababaihan at Kabataan ● 5D: Kabutihang-lagay ● 5E: Anya ti Solid North?: Ilang mga Pag-aaral sa Sikolohiya ng mga Ilokano sa Ilocos Norte (Symposium)
3:35 – 4:30 n.h.	Pangwakas na Programa <ul style="list-style-type: none"> ● Presentasyong Kultural ● Pasasalamat at Pangwakas na Pananalita (Darwin C. Rungduin at Jholyan Francis S. Fornillos) ● Ritwal ng Pagtatapos ● Posttest at Pagtatasa ng Kumperensiya

ABSTRAK NG UNANG PLENARYONG SESYON (PANGUNAHING PANANALITA)

Tungo sa Ugnayan at Buhay na May Dignidad: Ang Papel ng Sikolohiyang Pilipino sa Pagtatagpi ng mga Pagkakahati

Jose Antonio R. Clemente, PhD

Propesor, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Assistant Vice President for Academic Affairs (Faculty Development), UP System

Paano bumubuo ng mga ugnayan at buhay na may dignidad? Sa kasaysayan at hanggang sa kasalukuyan, maraming komunidad na nasa laylayan o di kaya ay patuloy na isinasantabi ang madalas na nabubuhay na may mga limitadong oportunidad sa ilalim ng hindi makatarungang sistema—isang buhay na hindi karapat-dapat sa sinuman. Sa madaling sabi, sa halip na mamuhay ng may dignidad, marami ang nakakaranas ng kawalan ng kalayaan. Sa presentasyong ito, ipapanukala ko na ang isang paraan upang maisulong ang kagalingan ng mga *historically-marginalized groups* ay sa pamamagitan ng paggamit ng kultural na balangkas ng magandang buhay. Kinakailangang itanong sa mga miyembro ng komunidad kung ano ang kanilang pinahahalagahan, tukuyin ang mga balakid o puwang sa kanilang pagsisikap na makamit ito, at lumikha ng mga sistema na sumusuporta sa kanilang mga adhikain. Isusulong ko na bukod sa mga *deficit model* na nangingibabaw sa mga pananaliksik ukol sa mga *marginalized* na grupo, ang panukalang ito ay nagbibigay-diin sa ahensya ng tao na pumili at kakayahang makamit ang magandang buhay. Ilalarawan ko ang mga sangkap ng isang magandang buhay, isang balangkas ng kagalingan sa Pilipinas na ginamit sa mga pag-aaral sa mga manggagawang nakakaranas ng *precarity* at mga *stigmatized* na *sexual minority*. Ang balangkas na imumungkahi ay maaari ring iangkop sa iba't ibang hating kultural sa Pilipinas. Sa pagtatapos, susubukan kong isulong ang pagyakap ng Sikolohiyang Pilipino sa *commitments* ng kultural, kritikal, at dekolonyal na mga *paradigm* tungo sa pagbuo ng buhay na may dignidad at pagtatagpi ng ugnayang malalalim ang pagkakahati.

Tungkol sa Tagapagsalita

Si Jose Antonio “Ton” R. Clemente ay Propesor sa Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman at kasalukuyang Katuwang na Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Akademiko (Pagpapaunlad ng Kaguruan) ng Sistemang UP. Natapos niya ang kaniyang PhD sa Sikolohiya sa University of Macau. Itinuturing ni Dr. Clemente ang kaniyang sarili bilang *scholar-advocate* ng Sikolohiyang Panlipunan at Katutubong Sikolohiya. Ang kaniyang interes sa pananaliksik ay binubuo ng sikolohiyang panlipunan ng mga uring panlipunan at di-pagkakapantay-pantay, sikolohiyang LGBT, pagpapahalagang kultural, living wage, at papel ng tradisyonal at bagong midya sa edukasyon at pagpapabuti sa kalidad ng buhay. Si Dr. Clemente ay kasaping panghabambuhay ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at nagsilbing Pangulo nito noong 2020-2021.

ABSTRAK NG IKALAWANG PLENARYONG SESYON

Pagpapatibay ng Inklusibong Edukasyon: Ang Papel ng Sikolohiyang Pilipino sa Pagharap sa Kultural na Hati

Zhanina U. Custodio, PhD, LPT, Rpm

Kawaksing Propesor, Pamantasang Normal ng Pilipinas

Ang pagpapatupad ng Republic Act 11650, na nagtataguyod ng inklusyon at mga serbisyon para sa mga mag-aaral na may kapansanan, ay isang mahalagang hakbang sa pagtahak ng Pilipinas tungo sa edukasyong inklusibo. Ang diskusyon na ito ay sumasalamin sa progreso ng bansa, mula sa panahon bago ang Salamanca hanggang sa kasalukuyan, kung saan ipinapakita kung paano ang mga polisiya ay nagsilbing pundasyon para sa inklusyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga tagumpay na ito, nananatili ang ilang mga balakid na humahadlang sa lubos na pagsasakatuparan ng inklusibong edukasyon. Kabilang dito ang mga maling pagkakaunawa, stigma ng lipunan, kakulangan sa pondo, kakulangan sa kahandaan ng mga guro, at mga puwang sa ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan. Tatalakayin sa ulat na ito kung paano maaaring gampanan ng *Sikolohiyang Pilipino* ang isang mahalagang papel sa pagtugon sa mga kultural na hati at sa pagpapalakas ng isang inklusibong kapaligiran na nakaugat sa mga natatanging pagpapahalagang Pilipino.

Tungkol sa Tagapagsalita

Si Zhanina Umali Custodio ay nagtapos nang may karangalan ng BS Sikolohiya sa Pamantasang Normal ng Pilipinas (PNU). Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral sa PNU kung saan nagkamit siya ng MA at MS sa Espesyal na Edukasyon. Nagtapos ang kaniyang akademikong paglalakbay sa PhD sa Espesyal na Edukasyon na may akademikong kahusayan mula sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman noong 2019.

Sa kaniyang mayamang propesyonal na karanasan, si Dr. Custodio ay nagsilbing Kawaksing Propesor sa Faculty of Education & Information Sciences (FEIS) at bilang opisyal sa pananaliksik sa National Research Center for Teacher Quality (RCTQ) ng PNU. Dagdag dito, nagsilbi rin siyang pinuno ng University Gender and Development Office (UGDO) sa parehong pamantasan.

Ang dedikasyon ni Dr. Custodio sa inklusibong edukasyon ay matutunghayan sa kaniyang mga gawain sa adbokasiya. Siya ay naging kasapi ng mga prestihiyosong internasyonal na organisasyon tulad ng Phi Kappa Phi Honor Society, Pi Gamma Mu Honor Society, at Pi Lambda Theta Honor Society. Dahil sa kaniyang sigasig sa pagsusulong ng inklusibong edukasyon, naging tagapagsalita siya sa Teachers' Preparation for Inclusive Education in the Philippines. Bukod dito, malaki ang kaniyang naiambag bilang tagapagsalita at miyembro ng Technical Working Group on Inclusive Education (TWG-IE) para sa Special Education and Inclusive Education Bills sa ilalim ng Committee on Basic Education, Arts & Culture ng Senado ng Pilipinas, na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng RA 11650 o ang "Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities," na sumusuporta sa inklusibong edukasyon. Ang kaniyang hindi natitinag na pangako sa paglikha ng isang mas inklusibong lipunan sa pamamagitan ng edukasyon ay binibigyang-diin ng kaniyang mga makatuturang kontribusyon sa larangang ito.

Si Dr. Custodio ay parehong lisensiyadong guro at psychometrician.

**Programa ng mga Sabayang Sesyon
22-23 Nobyembre 2024**

Sabayang Sesyon 1; 22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 10:05 n.u.– 12:05 n.t.				
1A: Pakikibahagi at Pakikilahok	1B: Pagdamay at Pagbangon	1C: Kalusugang Pang-kaisipan 1	1D: Ang Tao at Ugnayan	1E: Impluwensya ng Pagbabago ng Klima at Ekolohikal na Emosyon: Pagsisiyasat sa mga Umuusbong na Kategoryang Ekosikolohikal (Symposium) Convenor: Ervina A. Espina <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i>
Sabayang Sesyon 2; 22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 1:05 – 3:05 n.h.				
2A: Kultura, Lipunan, at Pananampalataya	2B: Sikolohiya ng Hanap-buhay	2C: Kalusugang Pang-kaisipan 2	2D: Kapwa	2E: Pangkat Kalutang bilang Buhay na Dunong sa pagsisimula ng Araling Pang- isla at Pangkapuluan sa Marinduque (Symposium) Convenor: Randy Nobleza <i>Marinduque State University</i>
Sabayang Sesyon 3; 22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 1:05 – 3:05 n.h.				
3A: Penomenolohikal na Pag-aaral	3B: Pagpapakahulugan sa mga Konsepto	3C: Kwento at Salaysay	3D: Hating Kultural	3E: Kultural na Lapit sa Pag-aaral ng Karanasan ng mga Pilipino (Symposium) Convenor: Charmaine P. Galano <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>
Sabayang Sesyon 4; 23 Nobyembre 2024 (Sabado); 10:05 n.u.– 12:05 n.t.				
4A: Pagpapatawad at Ginhawa	4B: Sekswalidad at Uri ng Pamumuhay	4C: Usaping Pamilya at Mga Karanasan	4D: Ang Sikolohiya Bilang Instrumento Tungo sa Katarungang Panlipunan (Symposium) Convenor: Jay A. Yacat <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>	4E: Sikolohiyang Pilipino (SP) ng Pagpapakatao: Mga Panimulang Kaisipan at Pag-aaral (Symposium) Convenor: Divine Love A. Salvador <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>
Sabayang Sesyon 5; 23 Nobyembre 2024 (Sabado); 1:35 – 3:35 n.h.				
5A: Pagsasalin at Panukat	5B: Transisyong Buhay	5C: Kababaihan at Kabataan	5D: Kabutihang-lagay	5E: Anya ti Solid North?: Ilang mga Pag-aaral sa Sikolohiya ng mga Ilokano sa Ilocos Norte (Symposium) Convenor: Christine Joy C. Lim <i>Mariano Marcos State University</i>

Sabayang Sesyon 1
22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 10:05 n.u.–12:05 n.t.

1A: Pakikibahagi at Pakikilahok	1B: Pagdamay at Pagbangon	1C: Kalusugang Pang-kaisipan 1	1D: Ang Tao at Ugnayan	1E: Impluwensya ng Pagbabago ng Klima at Ekolohikal na Emosyon: Pagsisiyasat sa mga Umuusbong na Kategoryang Eko-sikolohikal (Symposium) Convenor: Ervina A. Espina <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i>
<p>Ang Papel ng Psychological Sense of Community, Civic Engagement, at Pakikilahok sa mga Organisasyon ng Estudyante bilang mga Prediktor ng Social Well-Being ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo Darwin C. Magpili <i>National University Lipa</i></p> <p>Natututo Habang Umaabot: Mga Aral Mula sa Pakikibahagi sa Isang Extension Program Rowena Gaspay-Fernandez <i>Palawan State University</i></p> <p>Ang Ginagampanang Papel Ng Altruismo Bilang Tagapamagitan Sa Ugnayan Ng Pagiging Relihiyoso at Ginhawa Allen Jerson F. Gimoros at Darwin C. Rungduin <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>Literasiya sa Teknolohiya at Antas ng Pagganap ng mga Gurong Filipino sa Distrito ng Montevista Syrill John A. Solis <i>Camansi National High School-Montevista, Davao De Oro</i></p>	<p>Minority Stress Experience, Perceived Social Support and Self Compassion among Gender Minority Individuals Jovielyn S. Mañibo, Miriam Grace Aquino-Malabanan, Niandra Kaye M. Namuco, CHRA, at Jay Em R. Gonzales <i>Lyceum of the Philippines University-Batangas</i></p> <p>Eksplorasyon ng mg Aspeto ng Filipino Received Social Support Johnrev Guilaran, Aniceta Patricia T. Alingasa-Aguirre, Augil Marie Q. Robles, at Bernice Vania L. Mamauag <i>Unibersidad ng Pilipinas Visayas</i></p> <p>Paano Ka Bumabangon?: Mga Pananaw mula sa Karanasan ng mga Mangingisda sa Calatagan, Batangas Matapos ang Pinsalang Natamo mula sa Hanapbuhay Mariel June A. Magsino, Joshua R. Caisip, Arjean L. Vijar, at Arjay V. Palmes <i>Batangas State University ARASOF-Nasugbu</i></p> <p>Impluwensiya ng Hybrid Learning sa Academic Self-Efficacy, Academic Resiliency at Academic Motivation ng mga Mag-aaral: Batayan sa Pagbabalangkas ng Planong Pang-Interbensiyon Melanie C. Camara <i>Richwell Colleges Incorporated</i></p>	<p>Paghilom ng Isipan: Mga Tunay na Karanasan ng mga Sikolohista Cherry Lyn M. Carpio <i>National University Lipa</i></p> <p>Perspectives on Health, Sickness, and Health-Seeking in the Context of the COVID-19 Pandemic among the Middle-Aged Residents of Barangay UP Campus Ma. Justine Anne L. Gala, Nicole Lorelei Y. Tubera, at Ella Julien N. Greñas <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Mediating Role of Free Choice in the Relationship Between Financial Variables and Well-Being: Data from World Values Survey Wave 7 of the Philippines Ramon Paulo E. Masagca <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Manila Central University</i></p> <p>Bahala Na Mentality and Coping Strategies between LGBT Students of Caraga State University-Main Campus: A Descriptive-Correlational Analysis Diana Q. Cillo <i>Caraga State University</i></p>	<p>Ang Papel ng Kapatid Mentor ME (KMME) Program sa Pagpapalawak ng Kapital ng mga Negosyanteng Mentees sa Malolos, Bulacan Catherine C. Cocabo <i>Unibersidad ng Santo Tomas</i></p> <p>Ang Buhay ng Artista Labas sa Entablado: Ang Gawaing Ekstensyon Bilang Malikhaing Lapit Sa Panlipunang Pag-unlad Justin Francis Leon V. Nicolas at Francis B. Uyanguren <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Ugnayan ng Short Dark Triad Personality at Criminal Behavior: Isang Kwantitibong Pagsusuri Diane Angelika Nicole D. Novicio <i>National University Lipa</i></p> <p>Pagtuturo ng Wika, Kultura, at Lipunan sa Baguio sa mga mag-aaral na Nagmula sa Kamaynilaan: Mga Danas at Interbensiyon Felicisimo G. Galletes, Jr. <i>Unibersidad ng Pilipinas Baguio</i></p>	<p>Pagsisiyasat ng mga Sikoteratikong Karanasan at Pananaw ng mga Magsasaka Ervina A. Espina, Rowena S. Guiang, Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado, Alloundra Mae L. Belano, at Rogene A. Ramos <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p> <p>Eco-anxiety: Epekto ng Pagbabago ng Klima sa Lusog-Isip Ervina A. Espina, Rowena S. Guiang, Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado, Alloundra Mae L. Belano, at Rogene A. Ramos <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p> <p>Pagsisiyasat sa mga Karanasan ng mga Magsasaka ukol sa Eco-Guilt Ervina A. Espina, Rowena S. Guiang, Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado, Alloundra Mae L. Belano, at Rogene A. Ramos <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p> <p>Pagbabago ng Klima, Kawalan, at Ppagdadalamhati Ervina A. Espina, Rowena S. Guiang, Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado, Alloundra Mae L. Belano, at Rogene A. Ramos <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p>

Sabayang Sesyon 2
22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 1:05 – 3:05 n.h.

2A: Kultura, Lipunan, at Pananampalataya	2B: Sikolohiya ng Hanap-buhay	2C: Kalusugang Pang-kaisipan 2	2D: Kapwa	2E: Pangkat Kalutang bilang Buhay na Dunong sa pagsisimula ng Araling Pang- isla at Pangkapuluan sa Marinduque (Symposium) Convenor: Randy Nobleza Marinduque State University
<p>Festival Camnorteno sa Lente ng Antolohikal na Panitikan sa Pagtuturong Andragohikal Ryan S. Rodriguez <i>Camarines Norte State College</i></p> <p>Diskursibong Konstruksyon ng Pampulitikang Maskulinidad ng mga Awtoritaryang Populistang Lider Junix Jerald I. Delos Santos <i>Pamantasang Ateneo de Manila</i></p> <p>Sa Pamamagitan ng mga Mata ng mga Markados: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa Kultura ng Tattoo sa Pilipinas Irish Nicole F. Ticsay at Patricia Serrano <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensyon sa Pampanga</i></p> <p>Debosyon, Pagkakakilanlan, at Ginhawa ng Camarerong Ilokano: Isang Naratibong Pananaliksik Gabriel Antonio R. Saragosa, Mary Frances Althea P. Valdez, Angel Mae L. Palacay, Camille Jhezarie C. Navarro, at Hannilou Rafael Villarin <i>Mariano Marcos State University</i></p> <p>“Baka Kulang Ka Lang Sa Dasal”: Ang Masusing Pag-aaral sa Karanasan at Kinahinatnan ng mga Kabataang Walang Pananampalataya dahil sa Religious Trauma Ma. Sarah Margaret M. Geli <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p>	<p>Exploring the Management’s Manifestations of Hiya in the Workplace Lara Dominique L. Ancheta at James Henry M. Furagganan <i>University of Saint Louis-Tuguegarao</i></p> <p>Influence of Cultural Intelligence to the Work Outcomes of Selected Low Skilled Overseas Filipino Workers in Calgary, Canada: Basis for Intercultural Training Model Beverly B. Porlante <i>Bataan National High School</i></p> <p>Jeepney sa Puso ng Pilipinas: Ang Implikasyon ng Phaseout sa Identidad ng mga Pilipino at mga Hamong Kinakaharap Nito Darwin C. Magpili <i>National University-Lipa</i> Marielle De La Cruz, Jenizia Galvez, Princess Guevarra, at Angelica Marasigan <i>Laguna College</i></p> <p>Para Po: Ang Epekto ng Modernisasyon ng Pampublikong Transportasyon sa Buhay ng mga Tsuper ng Dyipni Alyssa Patrisha Mahri R. Cezar, Floren Tine Margaret P. Cruz, Ann Margaret L. Delos Santos, John Carlo Velasco Mamaril <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p>	<p>Ethnographic Exploration of Mental Health Awareness and Perception among the Ayta Magbukun Brigitte V. Cruz, Kiezha Anne M. Daproza Marian, Aleckxis S. Dondo, at Princess Yvonne C. Esconde <i>Bataan Peninsula State University</i></p> <p>Sipat-Galugad sa Kalusugang Pangkaisipan mula sa Pananaw ng Katutubong Komunidad Patrick J. Dayag, Stephanie Louj P. Paa, at Benedict B. Zulueta <i>University of Saint Louis-Tuguegarao</i></p> <p>Kaupay Man Tim Buot: Pagsiyasat sa Pag-unawa ng mga Leyte-Samarnon Waray tungkol sa Mental Health sa pamamagitan ng Tematikong Analisis ng “Buot” Rovene A. Ramos Deypalan Ogcang, Lluz Baronda, at Alicante Satorre <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p> <p>Pagpapakahulugan sa Ekolohikal na Pagdadalamhati: Pagpapalitaw ng Nakakubling Danyos ng Kawalang Ekolohikal sa Lusog-Isip ng mga Magsasaka Ruth Edisel Rylle B. Sadian Cercado, Rowena S. Guiang, Rogene Ramos, Alloundra Mae Belano, at Ervina A. Espina <i>Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Tacloban</i></p>	<p>Ang Kapwa bilang Tulay ng Pagsasalin ng Comrade tungong Kasama Ma. Cecilia C. de la Rosa <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Pagsusuri ng Hiya Kaakibat ng Pakikipagkapwa ng mga Pilipinong Generation Z Daryll Grace C. Yson at Alicia Q. Tablizo <i>Our Lady of Fatima University-Antipolo</i></p> <p>Kapwa bilang Kontrabida: Pagsusuri sa Imahen ng Kapwa sa Araling Panitikan ng K to 12 Modyul sa Filipino 7 Anna Cristina G. Nadora <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Konsepto sa Pagtaat Ha Hadat ng Tausug sa mga Bundok ng Sulu Marlyn P. Kangah <i>Zamboanga City High School-Main</i></p> <p>Mga Perspektibo ng Karaniwang Pilipino sa Feng Shui Carl Lorenz Cervantes <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>	<p>Enhancing Cultural Heritage and Tourism: A Study of the Kalutang from Marinduque Trisha Ricamara <i>Marinduque State University</i></p> <p>Preserving the Past: The Kalutang and its Enduring Legacy in Marinduque Stephanie Motol <i>Marinduque State University</i></p> <p>Cultural Echoes: The Kalutang in Filipino Tradition and Modernity Jenelyn P. Perlas <i>Marinduque State University</i></p> <p>The Philippine Kalutang and Cultural Identity: The Rhythms of Resistance Bea Rodil <i>Marinduque State University</i></p>

Sabayang Sesyon 3
22 Nobyembre 2024 (Biyernes); 1:05 – 3:05 n.h.

3A: Penomenolohikal na Pag-aaral	3B: Pagpapakahulugan sa mga Konsepto	3C: Kwento at Salaysay	3D: Hating Kultural	3E: Kultural na Lapit sa Pag-aaral ng Karanasan ng mga Pilipino (Symposium) Convenor: Charmaine P. Galano <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>
<p>Isang Interpretative Phenomenological Analysis ng mga Karanasan ng Dalamhating Ekolohikal ng mga Kabataang Pilipinong Tagapagtaguyod ng Kapaligiran Eileen Fulache Tupaz <i>Pamantasang Ateneo de Manila</i></p> <p>Penomenolohikal na Pag-aaral sa Panood ng Pornograpiya ng mga Kababaihang Pilipino Jannah Gwen C. Valenzuela at Teresita T. Rungduin <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>Higit pa sa Responsibilidad: Penomenolohikal na Pag-aaral sa Pagiging Tagasalo ng mga Manggagawang Pilipino sa Trabaho Lyka Linneth R. Apostol, Mary Joy Elaine P. Basilio, Rosa Camila G. Buan, Kim Lieann B. Caguimbal, at Nelijah Marie D. Conahap <i>Bataan Peninsula State University</i></p> <p>Sasablay o Sasablay?: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral tungkol sa mga Hamon at Tagumpay ng mga Estudyanteng Unang Henerasyon sa Kolehiyo Ana Victoria Sandique at Jean Marian Antonio <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensyon sa Pampanga</i></p>	<p>Kalayaan sa Pagpapahayag: Epekto ng Cancel Culture sa Paggalang sa Opinyon ng Bawat Indibidwal Christine Bernadette M. Ayroso, Jerald Ean Llyod T. Capulong, Alchie M. Lumagas, at Maria Isabela E. Reverente <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p> <p>Check the Label: Pagsisiyasat ng Saklaw ng Tampo at Lambing Ayon sa Label na Ipinapataw sa Relasyon ng mga Kabataan sa Pilipinas Jillayne M. de Claro, Shanley Kaye M. Gallardo, Chelsie Kreiz P. Lat, Hannah Margarita T. Reyes, Patricia Anne G. Sarmiento, Darwin C. Magpili, at Fernando Garcia <i>Lyceum of the Philippines University-Laguna</i></p> <p>Hugs and Aces: Pagpapakahulugan at Pakikipag-areglo sa Hangganan ng Intimasiya ng mga Pilipinong Asekswal sa Kalakhang Maynila Adrian dG. Gabonada, Kimberllee S. Lardizabal, Brijet U. Albio, Froilan Adrielle R. Cariaga, Matthew G. Fernandez, at Nicole V. Peredo <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Konsepto ng Utang na Loob: Karanasan ng mga Anak na Breadwinner Ma. Angela Diane R. Barrientes, Leon V. Antolin, Piel Angel B. AzmiJewel A. Miranda, at Ma. Danica V. Reli <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p>	<p>Okupasyunal na Varayti ng Wika, Salaysay at Karanasan ng Magkokopra; Batayan sa Pagbuo ng Identidad at Paglalapat ng Edukasyong Kultural sa Camarines Norte Venancio C. Diaño <i>Mabini Colleges</i> Vasil A. Victoria <i>Pamantasang Ateneo de Naga</i></p> <p>Pagkukuwento at Paghihikayat: Oryentasyong Sikolohiyang Pilipino sa Katutubong Retorika Marc Stanley I. Mozo <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Kuwentong Pagbangon: Katatagan ng mga Nakaligtas sa Sakuna ng Bulkang Taal Miriam Grace Aquino Malabanan, Jervie JC L. Millar, Darla Charles B. Aguba, at Hazel Ann Manongsong <i>Lyceum of the Philippines University-Batangas</i></p> <p>Acceptance-Rejection and Resiliency among Fathers of Children with Developmental Disorders Sherilyn Mae D. Abando, Dave G. Buela, at Miriam Grace Aquino-Malabanan <i>Lyceum of the Philippines University-Batangas</i></p> <p>Mga Naratibo ng mga Solong Ama at ang Kanilang Pakikilahok sa Sosyo-Emosyonal na Pag-unlad ng Kanilang mga Anak Jesadel O. Lucas at Leonora P. Varela <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p>	<p>Kultural na Hati sa Antas ng Edukasyon: Pagsusuri sa Pagtingin ng Undergraduate at MA Students sa Tradisyonal na Politiko at Political Dynasty Jay Errol V. Baral, Fiona Corinne G. Esteban, at Mary Dana Kaye S. Soliven <i>Wesleyan University-Philippines</i></p> <p>Pamamahalang Batay sa Pagpapahalagang Pilipino: Pagtugon sa Hating Kultural sa mga Pagawaan Roberto E. Galvez <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Pagpapakahulugan sa mga Karanasan ng mga Pangunahing Tagapangalaga ng mga Batang may Autism Ma. Khristenn Angeliq Cleofe, Catherine Jay V. Sagun, Elysza Marie Gonzales, Angel Grace R. Gabaldon, at Marjorie Jacinto <i>Our Lady of Fatima University-Valenzuela</i></p> <p>Sila sa Likod ng Katatagan: Isang Penomenolohikal na Pananaliksik na Sumisiyasat sa Karanasan ng mga Glass Children sa mga Pamilyang Pilipino Irish A. Fernandez, Fate Gwyneth D. Anciro, Maria Celia T. Porcado Lira Joyce d. Ibo, at Jo ann Porillo <i>Lyceum of the Philippines University-Manila</i></p>	<p>Kultural na Pagsusuri ng Kontrol sa Kapalaran at ang Konsepto ng Pakikipagsapalaran Glenmark B. Villanueva <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Dalawang Mukha ng Kaunlaran: Dekolonyal na Pagsuri sa Pilipinong Pagtingin sa Kaunlaran Celestine Joy S. Rosales <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Pagsusuri sa mga Hadlang at mga Nakatutulong sa Komunikasyon ng Seks at Sekswalidad sa Pagitan ng mga Magulang at mga Anak Princess Lovella G. Maturan <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Kailangan bang Maabot ang Pakikipagpalagayang-loob? Charmaine P. Galano <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>

Sabayang Sesyon 4
23 Nobyembre 2024 (Sabado); 10:05 n.u.– 12:05 n.t.

4A: Pagpapatawad at Ginhawa	4B: Sekswalidad at Uri ng Pamumuhay	4C: Usaping Pamilya at Mga Karanasan	4D: Ang Sikolohiya Bilang Instrumento Tungo sa Katarungang Panlipunan (Symposium) Convenor: Jay A. Yacat <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>	4E: Sikolohiyang Pilipino (SP) ng Pagpapakatao: Mga Panimulang Kaisipan at Pag-aaral (Symposium) Convenor: Divine Love A. Salvador <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i>
<p>Ang Pagpapatawad ng mga Pilipinong Edad 45-57 sa Konteksto ng Historikal na Inhustisya Emilio Rafael G. Alvarado, Karen N. Buena, Danela C. Dagdag, at Hans Ed Christian T. Saldaña <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Pag-unawa sa Proseso ng Pagpapatawad ng Pilipinong Ama Storm Joy M. Gayatao at Laarni Buenaventura <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>Iwan ang Inang Bayan Tungo sa Kaginhawaan: Ang Ibayong Paglalakbay Laban sa Kinabukasan Christianne Joyce F. Martinez, John Julian C. Navarro, Daniel John Timothy R. Malonzo, Missy Reign B. Poblador, at Irish Ashley F. Fraga <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p> <p>Pakikipagkapwa at Ginhawa bilang Balangkas para sa Serbisyong Pang-OFW Michelle G. Ong <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>	<p>Pananaw sa Sekswalidad at mga Katangian ng Personalidad ng mga Kabataang Pilipino: Batayan para sa mga Impormasyonal na Materyales ukol sa Programa sa Pakikipagtalik at Birth Control Romeo Noel J. Panganiban <i>Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas</i></p> <p>Dragged Out of Hegemony: Mga Representasyon ng Pagkalalaki ng mga Nanunood ng Drag England Danne B. Castro <i>Pamantasang De La Salle</i> Aidyvir Borje at Dzeljlah Meigh B. Nipal <i>Saint Louis University</i></p> <p>Pagsusuri sa Pananaw ng mga Heterosekswal na Pilipino Hinggil sa “Kalinisang Puri” ng mga Kababaihan sa Makabagong Panahon Keith Anne Catalla, at Teresita Rungduin, <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>Dinadala, Pagdadala, at Patutunguhan ng mga Pilipinong Nakaligtas sa Kanser: Isang Kwalitatibong Pag-aaral Henmar C. Cardíño, Desiree Mae N. Lobigas, Rosario S. Abendan, Joseph Noel A. De Leon, Cristine Lae C. Erasga, John Vincent Roy Felix, Rachelle R. Pura, Erwin B. Sario, Melvin O. Yu, Lorilie B. Benitez, at Nenita F. Buan <i>Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas</i></p> <p>Larawan ng Paghihintay sa Piitan: A Phenomenological Study on the Quality of Life of Persons Deprived of Liberty Under the Litigation Process of Illegal -Drug Trafficking Case Vince Paul G. Acuña Alessandra at Joannes L. Fernandez <i>Manila Central University</i></p>	<p>Anak sa Tahanan, Tibak sa Lansangan: Pananaw ng mga Magulang Tungkol sa Pagkakasapi ng Kanilang Aktibistang Anak sa Politikal na Kilusan (National Democratic) sa Luzon Franz Evan G. Orcajada at Ryane Alexandra B. Santos <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensyon sa Pampanga</i></p> <p>Anak, Itabi Mo...Ako Na: Mga Karanasan at Pananaw ng mga Pilipinong Custodial Grandparents Novelyn D. Tolentino at Neojohn D. Robedillo <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensyon sa Pampanga</i></p> <p>Ang Komparatibong Pagsusuri sa Pagitan ng mga Anak at Magulang ukol sa Konseptong Pagkaakibat sa Pagtanda Arshel S. Amparo, Bianca Mae D. Del Prado, Brent Jacob C. Corpuz, Ma. Sarah Margaret M. Geli, Aubrey Dianne Manabat Tolentino <i>Pamantasang De La Salle Araneta</i></p> <p>Buhay Mula sa Patay: Ang Konsepto ng Buhay at Hanap-buhay ng mga Empleyado sa Punerarya Joseph Benjamin C. Llovía at Darwin C. Rungduin <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>"Sino 'Yang Kasama Mo?": Isang Paghuhukay sa mga Kuwento at Karanasan ng mga Taong Naninirahan sa Lugar ng Pagpapahinga Angelica Kyle M. Valeriano, James Oliver M. Aguilar, Marjorie D. Go, Irish Leigh O. Gotiangco, Clyde Dan A. Magdaraog, Kristine Dorine R. Medrano, Cecilia L. Noval, at Stephen E. Mino <i>Our Lady of Fatima University-Valenzuela</i></p>	<p>Ang Pagtuturo ng Kritikal na Sikolohiyang Pangkomunidad Bilang Kasangkapan sa Pagbabago Jay A. Yacat, Danielle P. Ochoa, Joshua S. Leynes, at Princess Lovella Maturan <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Service-Learning tungo sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Malaya, Mapagpalaya, at Mapagpabagong-Isip Danielle P. Ochoa <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Ang Kahalagahan ng Edukasyong Sibiko para sa mga Mag-aaral ng Sikolohiya sa Pagtataguyod ng Katarungang Panlipunan Philip Joshua S. Leynes at Princess Lovella Maturan <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>	<p>Ang Hamon ng Pandemya sa Pagkatao at Pagpapakatao ng mga Di-Medikal na Frontliner ng Isang Unibersidad Charisse H. Caringal <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Ang “Primary Infertility” bilang Hamon ng Pagiging Babae at Pagpapakatao Lizette S. Inocencio <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Ang Ugnayan ng Kapwa at Loob sa Sikoterapiyang Nakatuon sa Pagkatao Grazianne Geneve V. Mendoza at Divine Love A. Salvador <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Pagdududa tungo sa Ginhawa: Tungo sa Isang Sikoterapiyang Pilipino ng Pagpapakatao Divine Love A. Salvador <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>

Sabayang Sesyon 5
23 Nobyembre 2024 (Sabado); 1:35 – 3:35 n.h.

5A: Pagsasalin at Panukat	5B: Transisyong Buhay	5C: Kababaihan at Kabataan	5D: Kabutihang-lagay	5E: Anya ti Solid North?: Ilang mga Pag-aaral sa Sikolohiya ng mga Ilokano sa Ilocos Norte (Symposium) Convenor: Christine Joy C. Lim <i>Mariano Marcos State University</i>
<p>Isang Ulat tungkol sa Pagsasalin ng HEXACO-PI-R sa Filipino Kathlyn T. Caragay, Adrienne John R. Galang, Christie P. Sio, at Marie Rose H. Morales <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman at UP Personality and Individual Differences Research Laboratory</i></p> <p>Interseksiyonal at Multimodal na Analisis ng Internet Memes sa Panahon ng Pandemya Ariel U. Bosque <i>Unibersidad ng Pilipinas Los Baños</i></p> <p>Pagbuo at Pagpapatibay ng Panukat ng Kasiyahan sa Buhay-Estudyante ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo Ramon Paulo Masagca <i>Manila Central University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p> <p>Development of Utang na Loob and Bahala na Scales: Quantifying the Measures of Two Filipino Surface Values Jea Joyce B. Cocjin, Mikkah J. Baytic, Hannah A. Angyab, Kristle Anne G. Basilio, at Mary Jane M. Reña <i>Central Luzon State University</i></p> <p>Pagbuo at Balidasyon ng Panukat ng Pilipinong Pagpapahalaga sa Bahala Na Joel Vincent S. Purugganan, Jasmine M. Alicando, Czedric Dave V. Ermino, Paulene Kate B. Neo, at Mary Jane A. Amparo <i>Cavite State University</i></p>	<p>Halaga ng Singsing at Pagmamahal: Isang Pamublikong Online na Diskurso Tungkol sa Halaga ng mga Engagement Ring Kathleen Ryan B. Bobadilla, Henmar C. Cardíño, Joey P. Intac, Evelyn S. Sanchez, Erwin B. Sario, at Christopher F. Sasot <i>Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas</i></p> <p>Ang Hiya at Utang na Loob bilang Paliwanag sa Paghingi ng Tawad ng mga Pilipino Mhaigne Ahne V. Lucanas at Darwin C. Rungduin <i>Pamantasang Normal ng Pilipinas</i></p> <p>Paglalarawan sa Gen Z: Isang Kwalitatibong Pagsusuri sa Pagkakakilanlan at mga Pagbabagong Kultural Eman S. El-hasawi, Jo-ann E. Porillo, Kyla Visario, Eula Mae Lovedorial, at Sophia Cardel <i>Lyceum of the Philippines University- Manila</i></p>	<p>Pagtaliwas sa Kinagisnang Landas: Kwento at Karanasan ng mga Babaeng Hindi Nais Bumuo ng Pamilya Justine Mae L. Tiongson, Rosemarie Roque, Cleo Patrice F. Moscoso, Meccaella Nicoule Glorioso, Bernice Ira Z. Lugtu, Alandrhou Miles S. Brum, at Stephen Mino <i>Our Lady of Fatima University-Valenzuela</i></p> <p>Ang Babae sa Mata ng Feminismong Makata Daisy P. Templanza <i>Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology</i></p> <p>Sikolopolitikal na Pagsusuri sa Karanasan ng mga Kabataang Sangkot sa Paglabag sa Batas Faye Izabelle O. Flancia <i>Lyceum of the Philippines University-Batangas</i></p> <p>Konsepto ng Warmth Ayon sa Pananaw ng mga Pilipino Ina Janelle Rose D. Tan <i>Unibersidad ng Pilipinas Maynila</i> Michelle G. Ong <i>Unibersidad ng Pilipinas Diliman</i></p>	<p>Pagsulong ng Kalusugang Pangkaisipan sa Akademya: Ang Pag-angkop ng Modelong Pagdadala ni Decenteceo sa Pangunahing Pag-iwas sa MHPSS Liezl Rillera-Astudillo <i>Pamantasang De La Salle</i></p> <p>Pagpapakatotoo o Pagpapanggap: Pagsusuri sa Papel ng Toksik na Positibidad at Presyur ng Kultura sa mga Estudyante sa Kolehiyo na may Depresyon Ashlee Marineth H. De Castro, Ralph Andrei Brucal, Havanna Reign Macalintal, Maria Skycap, at Jo-Ann Espino Porillo <i>Lyceum of the Philippines University-Manila</i></p> <p>Panimulang Pag-aaral sa Pag-aalaga ng mga Bata sa Kanilang Sarili, Pito hanggang Siyam na Taong Gulang Edlyn Ortega-Burgonio <i>Educational Research and Development Assistance (ERDA) Foundation, Inc.</i></p>	<p>Pagkakilanlang Ilokano: Isang Eksperimento tungkol sa pagiging Kuripot ng mga Ilokano Samuel David M. Calano, Ricka Sarah B. Gumarang, Rico Angelo Bonoan, John Louie Failano, at Oszei Keidrize Felipe <i>Mariano Marcos State University</i></p> <p>Panaganop: Kwalitatibong Pananaliksik sa Pangangaso, Pagbenta, at Pagkain ng Lamang Cubat sa Solsona, Ilocos Norte Mary Ellaysza B. Marcelino, Natalie C. Pascual, Maeve Tapeç, Draezl Faye Urolaza, at Jasmin Jacinth Viloría <i>Mariano Marcos State University</i></p> <p>Ginhawa, Debosyon, at Pagkakakilanlan ng Camarerong Ilokano: Isang Naratibong Pananaliksik Gabriel R. Saragosa, Mary Frances Althea P. Valdez, Angel Mae L. Palacay, Camille Jhezari c. Navarro, at Hannilou Rafael Villarin <i>Mariano Marcos State University</i></p>